

ปีที่ 42 ฉบับที่ 14937 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน้า 5



กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวีถี ของดีพสกษากัน” ครั้งที่ 2

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานภูษาวีถี ของดีพสกษากัน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งหนึ่งในมาตรการ หรือนโยบายดังกล่าว ก็คือพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานรากส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่และชุมชนใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ โดยมีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด



นางพจมาน ท่าจิ้น ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ รักษาการเลขาธิการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจับมือจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย รวมจำนวน 81 คูหา / กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมสินค้าทำมือ และมีการบรรเลงดนตรีโฟล์คบนเวทีทุกวัน ซึ่งภายในจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวีถี ของดีพสกษากัน” ครั้งที่ 2 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค